


รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารและบูรณาการสื่อกรมประชาสัมพันธ (คบส.) 

ครั้งที่ 8/2549 
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2549  เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุม กปส.ช้ัน 2 หอง 203 
*************** 

ผูมาประชุม 
   1. นายดุษฎี    สินเจิมสิริ    ประธานกรรมการ 
       อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
   2. นางอัจฉรา หัศบําเรอ    รองประธานกรรมการ 
       รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ  

   3. นายเผชิญ  ขําโพธิ์     รองประธานกรรมการ 
        รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
   4. นายมนู  ประสาทกุล    กรรมการ 
       เจาหนาที่วิเคราะหงบประมาณ 8 
       ผูแทนสํานักงบประมาณ 
             5. นางพรวิลัย เดชอมรชัย    กรรมการ    
       นักบัญชี 8 ว  ผูแทนกระทรวงการคลัง    

   6. นายสุรินทร แปลงประสพโชค   กรรมการ 
       ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยชอง 11 

   7. นางจันทิมา เชยสงวน    กรรมการ 
       ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
   8. นางสาวอัมพวัน เจริญกุล    กรรมการ 
       ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต 
       รักษาราชการในตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ 9ชช. 
   9. นายสมศักดิ์ วีระหงส    กรรมการ 
        ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 1 
 10. นายธีระพงษ โสดาศรี    กรรมการ 
       ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2 

/11. นางสาวสมใจ...... 



- 2 - 
 11. นางสาวสมใจ  สะสมทรัพย    กรรมการ 
        ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
 12. นางสุธีรา  ทิมกาญจนะ    กรรมการ 
        ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 4 
 13. นายพิทยา  ปสังคมาน    กรรมการ 
        ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 5 
 14. นายไพฑูรย ศรีรอด     กรรมการ 
        ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 6 
 15. นายปติ  พงษพานิช    กรรมการ 
        ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 7 
 16. นายรัตนบุรี  อติศัพท    กรรมการ 
        ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 8 
 17. นางลดาวัลย บัวเอี่ยม    กรรมการ 
       ผูอํานวยการสํานักการประชาสัมพันธตางประเทศ 
 18. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ    กรรมการ 
        ผูอํานวยการสํานักขาว 
 19. นางเตือนใจ สินธุวณิก    กรรมการ 
       ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ 
 20. นายกฤษณพร เสริมพานิช    กรรมการ 
        ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ 
 21. นายโยธิน  ไตรโกมุท     กรรมการ 
       ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนางานเทคนิค 
 22. นางทัศนีย  ไตรอรุณ    กรรมการ 
                  ผูอํานวยการกองคลัง 
 23. นางอุษา  จารุภา     กรรมการ 
       ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 
 24. นายจุมพล  ชุมกมล    กรรมการ 
       ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบยีบ 

/25. นายบวร... 
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 25. นายบวร  เตชะอินทร    กรรมการ 
       ผูอํานวยการกองงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแหงชาติ 
 26. นายสมโภชน วิสุทธิแพทย    กรรมการ 
       เจาหนาที่บริหารงานประชาสัมพันธ 8 รักษาราชการแทน 
        ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ 
 27. นางพรทิพย อุทกภาชน    กรรมการ 
       ผูอํานวยการสถาบันการประชาสัมพันธ 
 28. นายอิสรีย  ศีลเตชะ    กรรมการและเลขานุการ 
       หัวหนาฝายสวัสดิการ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม 
 29. นายไสว   ชุติกชุษณพงศ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       นิตกร 7ว  รักษาราชการแทน 
       หัวหนากลุมคดีและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมายและระเบียบ 
 30. นางดวงสวรรค    ลิมปนวัฒนกุล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       หัวหนาฝายบริหารทั่วไป กองคลัง 
 31. นายเสมอ  นิ่มเงิน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
       หัวหนาฝายสารบรรณ  สํานักงานเลขานุการกรม 

 

ผูไมมาประชุมเนื่องจากติดราชการ 
   1. นางภัทรียา สุมะโน     
       รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
   2. นางสาวพันธุทิพย สุนันทิยกุล     
       ผูสื่อขาว 8 สํานักขาว 
       รักษาราชการในตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ 9ชช. 
ผูเขารวมประชุม 
   1. นายวีรพล  ดวงสูงเนิน 
       ที่ปรึกษาดานตางประเทศ 
  2. นายเฉลิมชัย จันทรเสนา 
      ประชาสัมพันธจังหวัดยโสธร 
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  3. นางวีระนุช  สาริกบุตร 
      หัวหนาฝายบัญชี รักษาราชการแทน 
      ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
 4. นางสินีนาถ  วิมุกตานนท 
     เลขานุการ อปส.        
  5. นางสาวสายพิณ เจริญรัศมี 
       เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 สํานักงานเลขานุการกรม 
   6. นางนวิยา  อินทรมี 
                 เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 สํานักงานเลขานุการกรม 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
   1. ประธานฯ แนะนํา นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย ตําแหนงนักบัญชี 8 ว      
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสวนพัฒนาเงินนอกงบประมาณ กระทรวงการคลัง   และทําหนาที่
ใหคําปรึกษาดานการเงินแก กปส.  

   2. รมต.นร.(นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ) ไดมอบหมายให อปส.และคณะเดนิ
ทางไปเยือนออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2549 เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดําเนินการ
กิจการสงกระจายเสียง  กิจการวิทยุโทรทัศน และสื่อใหม ๆ ตลอดจนเทคโนโลยทีทีันสมัย ทั้งนี ้
เพื่อจะไดนํามาพัฒนางานดานการประชาสัมพันธของ  กปส.ตอไป 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 7/2549 
   ร.ลนก. รายงานวา ตามที่ไดมีการประชุม คบส. ครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันที่  28  
กรกฎาคม  2549  ณ หองประชุม กปส.ชัน้ 2 หอง 203  นั้น ฝายเลขานุการไดสงรายงานการ
ประชุมใหคณะกรรมการพิจารณาแลว  นางนุสรา หัสรังค (รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ซึ่ง
เปนผูเขาประชุม)  ขอเพิ่มเติมเร่ืองอื่น ๆ วาระที่ 5.3   เรื่อง การรวบรวมผลงานดานการ
ประชาสัมพันธการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ซึ่งฝายเลขานุการฯ ไดเพิ่มเติมเรียบรอย
แลว ตามรายงานการประชุมหนา 24  ซึ่งไดแจกตอที่ประชุมใหทราบแลว 

/จึงขอเสนอใหที่ประชุม.... 
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  จึงขอเสนอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที ่7/2549  เมื่อวันที่ 28  
กรกฎาคม    2549 
  

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม คบส. ครั้งที่ 7/2549 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม   2549  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
    3.1 การดําเนินการวิทยุชุมชน 
          อกช.รายงานวาสืบเนือ่งจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 7/2549  เมื่อวันที่ 
28  กรกฎาคม 2549  ที่ประชุมมีมติรับทราบการดําเนินการวิทยุชุมชนซึ่งกองงาน กกช., สปข.      
1 - 8  และส.ปชส.จังหวัดดําเนินการและใหสรุปเรื่องของวิทยุชุมชนทั้งหมด นําเสนอ ปนร. 

 กองงาน กกช.ไดดําเนินการในเดือนกรกฎาคม  2549  ดังนี้ 
  1.  กปส.ไดจดัประชุมหารอืหนวยงานทีเ่กี่ยวของ ไดแก สํานักนายกรัฐมนตร ีสํานักงาน 
กทช. สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร กรมศุลกากร  
โดยมี รมต.นร.(นายสุรนันทน  เวชชาชีวะ) เปนประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 9 สงิหาคม 2549 
ที่ประชุมไดพิจารณารายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับวิทยชุุมชนทั้งหมดของ กปส. สรุปความ
เห็นวา เพื่อมิให กปส. และสํานักงาน กทช. ถูกกลาวหาวาอาจเขาขายละเวนการปฏิบัติหนาที่ 
กปส. จึงมีหนังสือหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึงแนวทางการดําเนินการและการแกไข
ปญหาวิทยุชมุชนของ กปส. ในขณะนี้วาเหมาะสมหรือขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของ 
คือ พ.ร.บ.วทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498 มาตรา 80    หรือไมอยางไร เนื่องจาก
ศาลมีคําพิพากษาเกี่ยวกบัวิทยุชุมชนวาผิดกฎหมาย แมจะมีมติ ครม.รองรับ แตมติ ครม. ไมใช
กฎหมาย ดังนั้น การสนับสนุนใหวิทยชุุมชนมีกลไกมีการสื่อสารภายใน ชุมชนตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ และมติ ครม. โดยใหปฏิบัติตามกรอบ กติกาของวิทยุชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งการเปดรับผูดําเนนิการวิทยุชมุชนเขารวมโครงการฯ โดยยังไมมีการพิจารณาใหจัดตั้งวิทยุ
ชุมชนแตอยางใด การจัดตั้งสถานวีิทยุกระจายเสียงดังกลาวดําเนินการโดยไมไดรับอนุญาตจาก 
กปส. แตเปนการดําเนินการโดยอาศัยชองวางของกฎหมายระหวางที่ยังไมมี กสช. ทัง้นี้ กองงาน 
กกช. ไดจัดทําหนังสือถึง ปนร. เพื่อขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการดําเนินการ
วิทยุชุมชนดังกลาวแลว รวมทั้งจัดทําสรุปเรื่องวิทยุชุมชน นําเสนอปนร.เรียบรอยแลว  

/2. การจัดสัมมนา... 
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 2. การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการดําเนินการวิทยุชุมชน” โดย

กองงาน กกช. และสํานกัประชาสัมพันธเขต 1, 3, 4, 5, 6, 7,8 และ กทม. โดยมีวัตถุประสงคเพือ่
รับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการวิทยุชมุชน การมีสวนรวมของภาคประชาชนในการจดั
ทํารางกรอบแนวทางรวมถึงการจัดทําแผนแมบทวิทยุชุมชนภาคประชาชน การสรางรูปแบบวิทยุ- 
ชุมชนใหสอดคลองตาม พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 และมาตรฐานสากลจัดสง
ให กกช. คณะรัฐมนตรี และ กสช.ตอไป ทั้งนี้ ไดดําเนินการจัดการสัมมนาฯ ไปแลว 5 ครั้ง  
(รายละเอียดตามสรุปผลการสัมมนาที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว) 
   สําหรับการจดัสัมมนาครั้งสุดทาย ซึง่จะจัดขึน้ในวันที่ 1 กันยายน 2549     
ณ อาคารหอประชุม กปส. คาดวาจะมีผูเขารวมสัมมนา ประมาณ 500 คน และเมื่อดําเนินการ      
แลวเสร็จ กองงาน กกช .จะไดนําสรุปผลการสมัมนาทั้งหมด นําเสนอ รมต.นร.(นายสุรนันทนฯ)  
และจะไดนํามารายงานใหที่ประชุมทราบตอไป 
   อปส.ใหความเห็นวา เนือ่งจากสถานการณปจจบุัน รัฐบาลมีภารกิจหลกัใน
การเตรียมการเลือกตั้งซึง่สําคัญอยางยิ่ง  อันจะมีผลใหการคัดสรร กสช. ลาชา ยืดเยื้อตอไปอีก ใน
สวนของ กปส. ซึ่งเปนองคกรที่จะตองดําเนินการตามกฎหมาย จะตองดําเนินการตอไปอยางไร 
อํานาจที่ไดรับมีมากนอยเพียงใด ประกอบกับการที่ กปส. จะตองรวมกันดําเนินการกบั กทช.  จึง
ขอให กองงาน กกช. ไดตรวจสอบภารกิจหนาที่ตามกฎหมายและการใช พรบ.วิทยกุระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 ดวย หากประเด็นใดไมชัดเจน ควรหารือกับสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตีความ  
   ที่ปรึกษาฯ (นายวีรพลฯ) ไดสอบถามตอที่ประชุมถึงกรณีการจดัตั้งวิทยชุุมชน
ซึ่งในปจจุบนัมีถึง 2,000-3,000 สถานี หนวยงานใดเปนผูพิจารณาใหจัดตั้งสถาน ี ทั้งเรื่องการ     
นําเขา เครือ่งสง ตลอดจนตามองคประกอบของคณะกรรมการ กกช.เปนอยางไร มีผูแทนของ   
คณะกรรมการบริหารความถี่หรือผูแทน กทช. เขามารวมในการประชุมดวยหรือไม   
   ผอ.สนผ. ชีแ้จงวา กอนที่จะมีการแตงตั้ง กทช. กรมไปรษณียโทรเลข เปน
คณะอนุกรรมการดานเทคนิคของคณะกรรมการ กกช. โดยอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข เปน
ประธาน และมีคณะอนุกรรมการดานรายการ  โดย อปส. เปนประธาน และ อปส. ยังไดรับแตงตั้ง
เปนเลขานุการคณะกรรมการ กกช.  ในการขอความถี่จะตองขอกับคณะอนุกรรมการดานเทคนิคกอน 
และคณะอนุกรรมการดานเทคนิคใหความเห็นประกอบเพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการ กกช.  

/จึงจะอนุมัติให.... 
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จึงจะอนุมัติใหจัดตั้งสถานีวิทยุได ตอมาเมื่อมีการจัดตั้ง กทช. ไดนําสวนของกรมไปรษณียโทรเลข
เกือบทั้งหมด ไปเปนของหนวยงาน กทช. แตโดยนัยของกฎหมาย กรมไปรษณียโทรเลขตองคนื
การดูแลดานเทคนิคและความถี่ในสวนของวิทยุโทรทัศนใหกับ กสช. เมื่อยังไมมีการสรรหา กสช. 
จึงไมสามารถสงมอบอํานาจหนาที่ ตลอดจนภารกิจให กปส.ได เนื่องจากในกฎหมายไมไดระบุวา
ใหสงมอบให กปส. แตระบุวาใหสงมอบอํานาจหนาที่ใหกับ กสช. โดยตรง จึงเปนปญหาอยูตอไปวา
ในสวนของเทคนิคและคลื่นความถี่วิทยุและโทรทศันนั้น จะมอบใหหนวยงานเดิม (ปจจุบันคอื 
ICT) หรือไม หรือจะให กทช. ดําเนนิการไปกอน ในสวนของที่ประชุม กกช.จึงไมสามารถพิจารณา
ในดาน Hardware ได 
   รปส.(นายเผชิญฯ) ชี้แจงวา ศาลจังหวัดอางทอง และศาลจังหวัดเชียงราย
ไดพิพากษาแลววา วิทยุชุมชนทีมี่อยูในปจจุบันนี้เปนสถานีที่จัดตั้งขึน้โดยไมชอบดวยกฎหมาย   
มติ ครม. และผลการประชุม กกช.ตลอดจนระเบียบตาง ๆ ที่ออกโดยสวนราชการ เชน การอนุญาต
ใหมีโฆษณา 6 นาที หรือการกําหนดกฎเกณฑ ลักษณะที่พึงประสงคทางเทคนิค ตามกรอบ 30-30-15 
ลวนไมชอบดวยกฎหมายทั้งสิ้น เมือ่ศาลพิพากษาวาวิทยุชมุชนที่จัดตั้งขึ้นไมชอบดวยกฎหมายนี้  
กปส.ควรดําเนินการอยางไร แนวคําพิพากษานี้เปนมาตรฐานเดียวกัน ใชบังคับกับทุกสถานีวิทยุ
ชุมชนที่มีอยูในปจจุบันนี้ 
   อกช.ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมวา กรณีของศาลจังหวัดเชียงราย คดีถึงที่สุดแลว 
เนื่องจากจําเลยใหการรับสารภาพ สําหรับคดีของศาลจังหวดัอางทองอยูในระหวางอุทธรณ ซึ่ง
ตองรอคําพิพากษาของศาลฎีกา จนกวาคดีจะถึงที่สุดกอน 
   ผอ.สปข.2 เสนอความเหน็วา  มาตรการที่จะใชแกปญหากับวิทยุชุมชนคอื 
กปส. ควรจะใหทุกสื่อของ กปส. ประชาสัมพนัธผลคําตัดสินของศาลจังหวัดอางทอง และศาล
จังหวัดเชียงรายที่ตัดสินวาวิทยุชุมชนที่มีในปจจบุันลวนจัดตั้งโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ผูฝาฝนจะ
ตองมีการความผิด นอกจากนั้น วิทยุชุมชนที่มีการโฆษณาจัดหารายได ทางราชการจะใชมาตรการ
เรียกเก็บภาษีเงินได ซึ่งจะมีผลกระทบตอวิทยุชมุชนที่จัดหารายไดขณะนี้อยางมาก  การประชา-
สัมพันธมาตรการดังกลาว ควรเผยแพรใหมีความถี่ขึ้นเรื่อย ๆ อาจสงผลทําใหผูประกอบการตาง ๆ 
มีความหวาดกลัว และยุบเลิกไปเอง 
   สําหรับในสวนการดําเนินงานของ สปข.2 ไดประสานรวมมือกับศูนยตรวจสอบ
เฝาฟงอยางใกลชิดตอเนือ่งตลอดเวลา โดยใชมาตรการของกฎหมายวิทยุโทรคมนาคม มาตรา 5 
และมาตรา   6   ซึ่งระบุไววาการนําเขา   มี   และใชเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงและการใชความถี่   

/จะตองไดรับอนุญาต.... 
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จะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ตามกฎหมายวาดวยวิทยุโทรคมนาคม 
หากตรวจสอบหรือไดรับแจงวาไดมีการจัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้น สปข. จะมีหนงัสือแจงตักเตือนใหระงับ
การสง และหากตักเตือนแลวยังมีการฝาฝนอีก ก็จะแจงใหศนูยตรวจสอบเฝาฟงไปดาํเนินการตาม
กฎหมายตอไป 
   ที่ประชุมไดรวมกันพิจารณาในประเด็นการโฆษณา 6 นาที เหน็พองตองกันวา 
เรื่องดังกลาวเปนมติของ ครม. และมติของคณะกรรมการ กกช. จึงเห็นสมควรให กองงงาน กกช. 
ไดสรุปประเด็นการโฆษณา 6 นาท ีและเรื่องอื่น ๆ  ตามมติ ครม. รวมทั้งประเด็นการสอบถามจาก
เวทีการสัมมนารับฟงความคิดเห็น เรือ่ง “แนวทางการดําเนินการวิทยุชุมชน”  จาก สปข. ตาง ๆ  
รวบรวมนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตอไป 
   
 

  มติที่ประชุม   1. รับทราบและมอบหมายให กองงาน กกช.และ 
กกร. ศึกษาบทบาทหนาที่ของ กปส. ตามกฎหมายอยางละเอียดในชวงที่ยังไมมี 
กสช. มาดําเนินการ และการปฏิบัติงานระหวางคณะกรรมการ กกช. และ กทช. 
จะทาํไดอยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งขณะนี้มีเทคโนโลยีใหม ๆ ที่สามารถดําเนนิการ
ไดนอกเหนือจากกิจการที่ระบุไวใน พรบ.ฯ 2498 เชน Webcasting และ 
Podcasting รวมทั้งการนําสัญญาณวิทยุโทรทัศนเขาไปรับชมและรับฟงได โดย
ผาน Mobile Telephone 
     2. ให กกร. และ กกช. นําคําพิพากษากรณีวิทยุ-
ชุมชนอางทองมาศึกษาวาจะเปนประโยชนกับการปฏิบัติงานของ กปส. อยางไรบาง 
รวมทั้งที่ ผอ.สปข.2 กลาวถึงในเรื่องมาตรา 5 และมาตรา 6 ของ พรบ.วิทยุ-    
โทรคมนาคม 
     3. ใหกองงาน กกช. เตรียมเรือ่งของการขอยกเลกิ
การโฆษณา 6 นาท ี และเรื่องอื่น ๆ ตามมติ ครม. เพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการ กกช.พิจารณา 
 

   3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส. 
                                      อกช.รายงานวาสืบเนื่องจากการประชุม คบส. ครั้งที่ 7 / 2549 วันที่ 28 
กรกฎาคม 2549  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
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